

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. บุรีรัมย์เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ๑๗ ธ.ค. นี้
๒. เชียงรายส่งพีเลี้ยงเกาะติดพื้นฟูสหกรณ์แม่สรวยเร่งเรียกศรัทธาสมาชิกคืน
๓. 'อำนาจ ปะติเส' เคลียร์มือบียง ชันนอต ๑๖ มาตรการดันราคาอู๋มชาวสวน
๔. จัดเทศกาล 'เปิดปากน้ำโพ' หนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก
๕. ติวเข้มเกษตรกรยกระดับการผลิตข้าวฮาง
๖. ไค่นยาง-ปาล์มรุกป่า ๑.๗ ล.ไร่ ตั้งวอร์รูมยึดคืน พท.ต้นน้ำ
๗. 'สภย.'ลุยแก้ยางตัวเหว เปิดตลาดจีนตันส่งออก ๔ แสนตันต่อปี  
ตรึง-ประจวบเคลื่อนกตตัน
๘. พังงาหนุนพัฒนาองค์ความรู้เชื่อมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
๙. พาณิชย์ปรับแผนสร้างใจปลุกพืชเศรษฐกิจ
๑๐. สหกรณ์เครดิตยูเนียนฯภูเก็ตใช้หลักสหกรณ์แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กินอู๋ม นอนอู๋น มีทุนทำกิน ปลอดภัยสิน พรังพร้อมสวัสดิการ
๑๑. ชาวนาชัยนาทลำบาก 'กู่เงิน' ซื่อน้ำมันสูบน้ำเลี้ยงต้นข้าว

หนังสือพิมพ์

- สยามรัฐ  
สยามรัฐ  
ประชาชาติธุรกิจ  
มติชน  
สยามรัฐ  
ประชาชาติธุรกิจ  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
กรุงเทพธุรกิจ  
บ้านเมือง  
มติชน

\*\*\*\*\*

# บุรีรัมย์เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก17ธ.ค.นี้<sup>12</sup>

ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด เปิดรับซื้อข้าวเปลือก หลัง ธ.ก.ส. อนุมัติเงินกู้ 40 ล้านบาท จากที่หยุดรับซื้อข้าวมานานกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากไม่มีเงินสำรอง ขณะที่ชาวนาทยอยนำรถบรรทุกข้าวเข้าคิวรอขาย วันละไม่ต่ำกว่า 80 ราย พร้อมเตรียมเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก 17 ธ.ค.นี้

บุรีรัมย์: ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ชาวนาในเขตอำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียงได้นำรถบรรทุกข้าวเปลือกมาเข้าคิวรอขาย ณ ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ซึ่งได้เปิดรับซื้อข้าวเปลือกตามปกติหลังทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อนุมัติเงินกู้ 40 ล้านบาทให้กับชุมชุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์

จำกัด จากที่ก่อนหน้านี้ทางชุมชุมสหกรณ์ได้งดรับซื้อข้าวเปลือกของชาวนาชั่วคราวเป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากทางธ.ก.ส.ไม่ยอมอนุมัติเงินกู้ ทำให้ไม่มีเงินสำรองในการรับซื้อข้าวเปลือกสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนาที่จะนำข้าวมาขายให้กับชุมชุมสหกรณ์ ต้องตระเวนไปขายให้กับผู้ประกอบการโรงสีที่ได้ราคาต่ำกว่านางรุ่งอรุณ เขาวกรกุล ผู้จัดการชุมชุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด กล่าวว่า ชุมชุมสหกรณ์ได้ดำเนินการเบิกเงินกู้มาใช้ในการรับซื้อข้าว จำนวน 5 ล้านบาท แต่หากไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่นำข้าวเปลือกมาจำหน่าย เพื่อต้องการเงินไปใช้จ่าย ก็จะเบิกจ่ายเงินมาเพิ่มเติม

อีกและได้กันเงินส่วนหนึ่งสำรองไว้สำหรับรับซื้อข้าวเปลือกของสมาชิก และเกษตรกรทั่วไป ในวันที่มีการเปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือก วันที่ 17-19 ธ.ค.57 นี้ด้วย

นางรุ่งอรุณกล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่า ในแต่ละวันจะมีสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายไม่น้อยกว่า 80 ราย ซึ่งสาเหตุที่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายให้กับชุมชุมสหกรณ์ เนื่องจากรับซื้อราคาสูงกว่าท้องตลาด ทั้งมีการตรวจวัดคุณภาพข้าวที่เป็นธรรม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก และเกษตรกรทั่วไปรับทราบข่าวว่า ชุมชุมสหกรณ์ได้เปิดรับซื้อข้าวเปลือกตามปกติ เพราะยังมีสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปหลายรายที่ยังไม่ทราบ รวมทั้งยังมีสหกรณ์อีกหลายแห่งที่ได้รับอนุมัติเงินกู้เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกด้วยเช่นกัน

■ เชียงรายส่งพีเลียงเกาะติดฟื้นฟูสหกรณ์แม่สรวย

# เร่งเรียกศรัทธาสมาชิกคืน

สหกรณ์จังหวัดเชียงราย สั่งเจ้าหน้าทีส่งเสริมสหกรณ์ เป็นพีเลียงสหกรณ์การเกษตรแม่สรวยจำกัดหลังประสบปัญหาขาดทุน เร่งฟื้นฟูเรียกความเชื่อมั่นสมาชิกกลับคืน พร้อมกำชับคณะกรรมการดำเนินการ ออกมาตรการป้องกันเกิดปัญหาซ้ำซาก

เชียงราย : นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอาคม โยริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด พร้อมให้คำแนะนำ ส่งเสริมการบริหารสหกรณ์อยู่ในกรอบระเบียบ ข้อบังคับ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด จังหวัดเชียงราย

นายทวี พิมสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด กล่าวรายงานว่า สหกรณ์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2520 รวมระยะเวลาก่อตั้ง 37 ปีเศษ ผลการดำเนินงานในรอบปี ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 30 มิถุนายน 2557 มีสมาชิก 53 กลุ่ม จำนวน 2,247 คน มีทุนดำเนินงาน 275.37 ล้านบาท ทุนสำรอง 13.44 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 56.04 ล้านบาท มีหนี้สิน 232.05 ล้านบาท สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิก จำนวน 241.61 ล้านบาท จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 225.74 ล้านบาท จากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เกิดเหตุที่สหกรณ์ต้องตั้งหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้ารวมถึงลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ ส่งผลให้สหกรณ์มีภาวะขาดทุนสุทธิ 30,057,395.66 บาท ซึ่งสหกรณ์จำเป็นต้องโอนทุนสำรองที่สะสม

มา 13,439,396.68 บาท ไปชดเชย การขาดทุน แต่ยังคงทำให้สหกรณ์ขาดทุนอีก 16,617,998.88 บาท คณะกรรมการดำเนินการจึงได้เสนอแผนงานที่จะฟื้นฟูสถานการณ์ที่สหกรณ์ ประสบปัญหาต่อที่ประชุม เพื่อเรียกศรัทธาจากสมาชิกโดยเร็ว จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิก รวมทั้ง ชี้แจงว่าสหกรณ์ยังสามารถให้บริการทางธุรกิจธุรกรรมแก่สมาชิกเป็นปกติ

ด้าน นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงรายกล่าวว่า ตามที่สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด ประสบปัญหา ส่งผลให้สหกรณ์ได้รับผลกระทบจากการสำรองหนี้จนเกิดภาวะขาดทุนนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายไม่ได้นิ่งนอนใจ ขอให้ความมั่นใจแก่ผู้แทนสมาชิกว่ายังมีหน่วยงานราชการต่างๆ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา โดยได้นำปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขผ่านที่ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ประจำทุกเดือน รวมทั้งกำชับให้นายอาคม โยริยะ เข้าไปเป็นพีเลียงแนะนำอย่างใกล้ชิด ติดตามเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจสหกรณ์ฟื้นตัวโดยเร็ว และปัญหาการขาดทุนนั้นได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นายสมชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ได้กำชับให้สหกรณ์ต้องมีมาตรการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก รวมถึงประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้สมาชิกสหกรณ์เข้าใจเพื่อเรียกศรัทธาจากสมาชิกกลับมาโดยเร็ว ให้สหกรณ์เข้มแข็งสร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างมั่นคงต่อไป

# ‘อำนวยการ ปะติเส’ เคลียร์มือขยาย 2 ชั้นนอต 16 มาตรการดันราคาอุ้มชาวสวน

## สัมภาษณ์พิเศษ

**ป**ัจจุบันเศรษฐกิจโลกขมเขาสงอย่างหนัก หลังเกิดวิกฤตหนี้ในสหรัฐอเมริกาเมื่อหลายปีก่อน ตามด้วยสหภาพยุโรปที่เผชิญวิกฤตการณ์ต่างกันและถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่า วิกฤตเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียโดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของยางพาราไทยจะคลี่ตัว ส่งผลกระทบต่อราคายางภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคายางทั้งน้ำยางดิบ ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ฯลฯ ซึ่งเริ่มเข้าสู่ช่วงขาลงตั้งแต่ปี 2555 จากที่เคยปรับขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่าปลายปี 2554 ที่กว่า 180 บาท/กก. ยังคงงอได้อันไม่มีแนวโน้มจะขยับขึ้น หลังรัฐบาล ‘พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ เข้ารับมือนำบริหารประเทศต่อจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แม้เป็นหนึ่งในสินค้าที่รัฐบาลให้ความสำคัญทางการเกษตรที่ค่อนข้างมาก แต่หลายเดือนผ่านไปราคายางในตลาดก็ยังหวั่นไหว ทั้งที่รัฐบาลทยอยออกมาตรการช่วยเหลือทางช่วยเหลือเยียวยา ขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากที่ต้องขายยางร่วงลงแตะ 49-51 บาท/กก. ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ย เริ่มออกโรงเคลื่อนไหวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางแก้รอบใหม่ ‘ประชาชาติธุรกิจ’ มีโอกาสพูดคุยกับ ‘นายอำนวยการ ปะติเส’ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มือประสานแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร เกี่ยวกับการถึงลงมือช่วยเหลือชาวสวนยางทั่วประเทศ



อีกคุณบอกว่า 40% ผมยังตั้งใจให้มากกว่านั้น ที่แล้วมาไม่มีใครเคาะว่าต้องได้เท่าไร รอบนี้ผมจะเคาะ ตั้งเป้าไม่เกินครึ่งแล้วพอใจก็แยกแล้ว ต้องเกิน

● **มาตรการชดเชยรายได้ยังล่าช้า เริ่มผลักดันอย่างไร**  
มีการสั่งการไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า มาตรการนี้เป็นการจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท ครึ่งเดือนละไม่เกิน 15 ไร่ สำหรับส่วนที่ตรวจและจ่ายไปเมื่อปีที่แล้ว ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขกันมาก ควรจะจ่ายไปได้เลยภายใต้เงื่อนไขว่า ถ้าปรากฏในภายหลังว่ามีความผิดพลาด เช่น ชาวสวนโดนขโมยแล้ว ก็ให้เรียกคืนได้ในระบบ  
เพราะฉะนั้นส่วนที่มีตัวตนชัดเจนจากรายที่แล้วได้ส่งดำเนินการได้โดยไม่ต้องตรวจสอบกระบวนการใหม่ แต่จะมีการตรวจสอบในภายหลัง ส่วนที่ขึ้นใหม่ 50,000 ราย ก็จะต้องรวดเร็ว เพื่อให้การจ่ายเงินยาง 1,000 บาท/ไร่ ลุล่วงไปได้มากกว่าก่อนสิ้นปี  
“ผมยังไม่ประเมินว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ แต่สั่งการให้ไปประเมินมาภายในสัปดาห์นี้มารายงานผม แต่เป้าในใจของผมก็มีอยู่

● **บีพีเอฟพร้อมคืนยังทำงานไม่เต็มที่**  
คนลงเสียงกันมากเรื่องมูลนิธิกันชน หรือบีพีเอฟพร้อมคืน ว่าได้เข้าทำงานกันหรือยัง เกิดปัญหาอะไร จริง ๆ แล้วเป้าหมายในการจัดตั้งบีพีเอฟพร้อมคืนก็เพื่อเข้ารับซื้อยางแก่ปัญหาราคายางตกต่ำ สำหรับยุทธศาสตร์การซื้อยางในประเทศ รัฐบาลต้องการให้ซื้อแล้วระบายไปต่างประเทศ ตอนเริ่มโครงการอาจคิดขีดบ้างตอนนี้นำเข้าซื้อรวม 230 ล้านบาท จำนวน 4,000-5,000 ตัน ที่จริงควรจะทำได้เต็มที่กว่านี้  
ฉะนั้นจากนี้จะบุกทุกแนวรบ จากเดิมที่ซื้อแค่ยางรมควันชั้น 3 แต่พอซื้อแค่ตัวเดียวเพื่อใช้ส่งออกมันทำให้เกิดผลกระทบกับตัวอื่น เพราะฉะนั้นเราคิดว่าจะซื้อทุกแนวรบ จากนั้นนำมาแปลงเป็นยางรมควันชั้น 3 แล้วส่งตามออร์เดอร์ที่เรามีอยู่ 2 หมื่นตัน ด้านการขาย มีการเซ็นขายแล้วจริง เรือแจ้มาแล้วว่าจะมา

รับลดแลก 2 หมื่นต้น ซึ่งจะส่งสินค้าสมทั้งอ่างเก้าอี้ในสต็อก และยางที่รับซื้อใหม่

● **มาตรการปล่อยสินเชื่อส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้คืนหน้า**

ไม่ว่าจะเป็นปล่อยสินเชื่อให้กับสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร หรือเกษตรกร ส่วนใหญ่ธนาคาร (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-ธ.ก.ส.) จะบอกว่าการผลิต การจัดการ ยังไม่ได้มาตรฐานเลย บางคนที่ดินก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ถือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจริง ๆ แล้วควรจะต้องไปตามพื้นที่เพื่อดูเป็นกรณี ๆ ไป ดูว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้จะแก้ไขได้ไหม จะมีอะไรทดแทนได้หรือไม่ ต้องหาทางเพื่อให้มีเอกสารครบเคลือบได้ ถ้าทุกคนยื่นกรณอยู่กับพื้นนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุง

วันนี้นัดไม่พูดเรื่องนโยบายแล้ว ยืนโหมที่มันติดเพราะระบบราชการ เมื่อก่อนภาพตรง ๆ ว่าเป็นอย่างนั้น เทียบไม่ยอมให้ค้างโต๊ะหรือออก ตอนนี้สั่งการ ธ.ก.ส.กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งเป็นคณะกรรมการไปแล้วแล้ว

ตัวโครงการสินเชื่อที่ให้ชาวสวนไปทำอาชีพเสริม ครอบคลุมจะไม่เกิน 1 แสนบาท เป็นอีกตัวที่จะไปช่วยชาวสวน มีข้อติดขัดอยู่ที่การพิจารณาสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. เรามีนโยบายที่ชัดเจนแล้ว ก็ขอให้ ธ.ก.ส.ระดับสาขารีบทำเรื่องนี้เพื่อให้กระบวนการจับจ่ายให้เร็วที่สุด

ส่วนโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมยาง รับทราบจากสหกรณ์การเกษตรว่าที่นายธีรหรือเพราะเขาเกรงว่าถ้าซื้อแล้วไม่ก็จะขายใครแน่ ทั้งระยะยาวและระยะสั้น ซ้อมมาแล้วถ้าคามือแล้วขาดทุนจะทำอย่างไร จึงบอกเขาว่า ออร์เดอร์ขององค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ที่เจ้าเชื้อยังมีอยู่ เพราะฉะนั้นคุณก็เข้ามาประมูลได้ ถ้าไม่มีกลไกแปรรูปก็แจ้งมาให้เราช่วย นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่ว่า อาจต้องทำสัญญาระยะยาวกับสหกรณ์ให้ชัดเจน เพื่อให้ความมั่นใจในระบบ

● **การปรับระบบตลาด**

ปัจจุบันระบบตลาดในประเทศมีลักษณะไม่สมบูรณ์ มีการเอาเปรียบทั้งเรื่องน้ำหนักและคุณภาพ ทำให้รายย่อยไม่ได้รับความยุติธรรม โดยเฉพาะทางภาคอีสาน ฉะนั้นจะต้องมีระบบตลาดที่สร้างความยุติธรรม ต้องอาศัยกลไกสหกรณ์หรือกลไกอื่น ๆ

แนวทางที่จะแก้ต้องทำโดยใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมยาง ซึ่งกำหนดอยู่ 2 ข้อ คือ 1) รัฐต้องทำตลาดกลางที่มีการค้าขายอย่างยุติธรรม 2) ภาครัฐต้องจัดให้มีการเกิดระบบมาตรฐานของการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทั้งผู้ซื้อผู้ขาย และตลาด ตอนนี้อย่างไม่มีระบบนี้ จะต้องร่างกฎหมายขึ้นมา ต้องปฏิรูปให้เข้าสู่สากล และที่ประชุมมีมติให้กรมวิชาการเกษตรไปออกร่างเรื่องหลักเกณฑ์ที่จะบังคับกับตลาดมาเสนอใน 2 สัปดาห์ และให้ตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะคุณสมบัติและขีดความสามารถของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่จะเข้ามาร่วมกับตลาดกลางของรัฐ

● **เป้าหมายต้นทุนราคายาง 60 บาท/กก.สิ้นปี**

อย่างที่ทราบเริ่มเป็นเรื่องร้อนเพราะมีปรากฏการณ์ราคาน้ำมันดิบตกลงอย่างแรง ทำให้ยางสังเคราะห์ราคาตกลง จุดให้ราคาขายธรรมชาติลงไปด้วย ประกอบกับราคาตลาด TOCOM, SICOM และเรื่องเฮลิคอปเตอร์ เมื่อ 2-3 วันก่อน ราคาขายเกรดต่ำสุดเหลือ 38 บาท/กก. ส่วนยางรมควันชั้น 3 ราคา 50 บาท/กก. ซึ่งเป้าหมายยังตั้งไว้ที่ 60 บาท/กก. เรื่องนี้ทำให้ทุกคนกังวลขึ้น แต่รัฐมีมาตรการออกมาถึง 16 มาตรการ ก็จะช่วยให้ราคาเป็นไปตามเป้าหมาย วอร์รูมยางของกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์นี้ตลอดเวลาและพยายามแก้ปัญหาทุกจุด เราทราบแล้วว่าตอนนี้มีปัญหาคือราคาซื้อขายน้ำมัน

หลายฝ่ายมองอยู่ที่ 60 บาท/กก. จะทำได้หรือไม่ นักวิชาการก็มองว่า 60 บาท/กก. ทำได้ก็ก่อน ถ้าจะขอลูกง่ามัน ขอเรียนตรง ๆ ว่า 80 บาท/กก. ยังเป็นไปไม่ได้ยาก ถ้าจะไปรับซื้อแพง ๆ แล้วเรายางออกไม่ได้มันจะเป็นประชานิยม

จากตอนนี้ไปจนถึงช่วงฤดูปิดกรีดยางอีก 3 เดือนข้างหน้าคำนวณแล้วว่าจะมียางออกมา 9 แสนตัน ซึ่งเอกชนที่จะรับซื้อเพื่อส่งออก เพื่อแปรรูปภายในประเทศ รวมถึงบริษัทที่หันมาซื้อ อ.ส.ย. จะรับซื้อได้ทั้งหมด

# จัดเทศกาล'เปิดปากน้ำโพ' หนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก

นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัด นครสวรรค์ เปิดแถลงข่าวที่สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์ว่า ในวันที่ 14-17 ธันวาคม นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์ จะเป็นประธานเปิดงานที่กรม ปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครสวรรค์ และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์นครสวรรค์ จัดเทศกาลเปิดปากน้ำโพ ขึ้นในงานไหว้เจ้าแสดงจิว ที่ตลาดอิฐชัย ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาการ เลี้ยงสัตว์ปีกและเปิดเพิ่มมากขึ้นอย่างมี คุณภาพ เพื่อการบริโภคภายในและส่งออก สู่ตลาดการแข่งขันรับประชาคมอาเซียน หรือ

เออีซี ในปี 2558

"ส่วนที่ต้องจัดงานนี้ขึ้นที่ อ.บรรพตพิสัย เพราะจังหวัดนครสวรรค์มีผู้ประกอบการกิจ เลี้ยงเปิดฟาร์มและเปิดไล่ทุ่งมากที่สุดใน 3 อำเภอคือ อ.ชุมแสง อ.บรรพตพิสัย และ อ.เก้าเลี้ยว มากกว่า 1 ล้านตัว ภายในงานจะ มีการจัดนิทรรศการและแสดงพันธุ์ไก่ ไก่วง ห่าน รวมทั้งนกกระทาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ ความรู้แก่เกษตรกรในการเพาะเลี้ยงพันธุ์ สัตว์ปีกอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะเปิดพันธุ์ ต่างๆ อาทิ เปิดเทศท่าพระ เปิดเทศกบินทร์บุรี เปิดเนื้อพันธุ์พระราชทานอีเหลือง เปิดไข่ บางปะกง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันประกอบ อาหารจากเปิดประเภทต่างๆ การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และการแสดงอีกมากมาย"

## ■ ตัวเข้มเกษตรยกระดับการผลิตข้าวฮาง

||

สกจนคร : นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกจนคร กล่าวว่า จ.สกจนคร ได้จัดการอบรมเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในหลักสูตร “กระบวนการผลิตข้าวฮางสู่มาตรฐาน Primary GMP” ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวฮาง จ.สกจนคร เนื่องจากในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการแข่งขันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันทางการตลาด ดังนั้น จ.สกจนคร จึงได้อนุมัติให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.สกจนคร ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าข้าวฮางให้สูงขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตข้าวฮางอย่างจริงจัง และนำไปสู่การยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวฮางใน จ.สกจนคร สู่มาตรฐาน พร้อมทั้งได้เชิญตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 330 คน จาก 33 กลุ่มเข้ารับการอบรม

# โค่นยาง-ปาล์มรุกป่า 1.7 ไร่ ตั้งวอร์รูมยึดคืนพท.ต้นน้ำ

เดินนายัดคืนสวน "ยางพารา-ปาล์มน้ำมัน" บุกรุกป่าร่วม 6 ล้านไร่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งตั้งวอร์รูมแก้ปัญหาทั้งระบบ จัดแผนปฏิบัติการเข้ม ลุยโค่นทิ้งสวนยาง 1.7 ล้านไร่ ปาล์มกว่า 3 หมื่นไร่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1-2 ส่วนการแก้ปัญหาอาจราคาตก นายกษมนใจเอกชนชวนรับต้นราคาซื้อขาย 60 บาท/กก.

13



## โค่นยาง-ปาล์ม

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และที่ดินของรัฐปลูกยางพาราและปาล์ม น้ำมัน โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ โดยใช้ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินปี 2557 ประกอบการจัดทำแผนในภาคปฏิบัติเป็นรายป่าและรายจังหวัด ก่อนโค่นหรือรื้อถอนเพื่อฟื้นคืนสภาพป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะการบุกรุกปลูกยางและปาล์มน้ำมันในที่ดิน ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์หรือป่าต้นน้ำ อุทยานแห่งชาติ จะตัดโค่นทิ้งก่อนปลูกป่าทดแทน ขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3-4-5 จะมอบให้สหกรณ์ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าใช้ประโยชน์

### รุกปลูกยาง 5.1 ล้านไร่

จากการสำรวจล่าสุด พบมีการบุกรุกที่ดินของรัฐปลูกสร้างสวนยางพารารวมทั้งสิ้น 5.1 ล้านไร่ แบ่งเป็นบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 4 ล้านไร่ อุทยานแห่งชาติกว่า 1 ล้านไร่ ป่าชายเลนประมาณ 10,000 ไร่ โดยผู้เข้ายึดครองที่ดินมีทั้งประชาชนทั่วไป นักธุรกิจ นายทุน นักการเมือง และผู้มีอิทธิพล พิจารณาตามการจัดชั้นลุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 17 ก.ค. 2525 พบว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 หรือพื้นที่ลุ่มน้ำที่ควรสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะ และลุ่มน้ำชั้น 2 หรือพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีความสำคัญรองลงมาจากลุ่มน้ำชั้น 1 รวม 1 ล้านไร่ อุทยานแห่งชาติกว่า 7 แสนไร่ นอกนั้นเป็นการบุกรุกปลูกสร้างสวนยางในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3-4 และ 5 แยกเป็นอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ 2.9 ล้านไร่ อุทยานแห่งชาติ 3 แสนไร่

### อยู่ใน พท.ลุ่มน้ำชั้น 1-2 โค่นทิ้ง

มาตรการแก้ไขปัญหา กรณีบุกรุกปลูกยางพาราในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1-ชั้น 2 จะโค่นทิ้งทั้งหมด จากนั้นปลูกป่าทดแทนเพื่อฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ เท่ากับต้องตัดโค่นยางในพื้นที่ป่าไม้และอุทยานแห่งชาติรวม 1.7 ล้านไร่ เช่นเดียวกับสวนยางพาราที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จะโค่นทิ้งตามหลักวิชาการแล้วปลูกป่าทดแทน ขณะที่สวนยางที่บุกรุกปลูกพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3-4 และ 5 หากอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ กรณีอายุไม่เกิน 7 ปี หรือยังไม่สามารถเปิดกรีดได้ จะตัดทิ้ง 50% ยางอายุเกิน 7 ปี ซึ่งสามารถเปิดกรีดน้ำยางได้ จะอนุญาตให้สหกรณ์ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้ประโยชน์ โดยส่งมอบพื้นที่ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์บริหารจัดการ แต่ถ้าบุกรุกปลูกอุทยานแห่งชาติ และป่าชายเลน จะโค่นทิ้งทั้งหมดเช่นเดียวกัน

### ยึดคืน พท.ปลูกปาล์ม 7.3 หมื่นไร่

แหล่งข่าวกล่าวว่ ในส่วนของการบุกรุกปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ป่าและที่ดินของรัฐ พบมีพื้นที่ปลูกปาล์มในพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 5.68 แสนไร่ อุทยานแห่งชาติ 1.04 แสนไร่ ป่าชายเลน 6.3 หมื่นไร่ รวม 7.35 แสนไร่ แนวทางกำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันกับการแก้ไขปัญหาบุกรุกป่าปลูกยาง คือ ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1-ชั้น 2 รวมกว่า 30,000 ไร่ ให้โค่นทิ้งทั้งหมด ส่วนพื้นที่ปลูกปาล์มซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 3-4 และ 5 จะโค่นทิ้ง 20% ของพื้นที่แล้วปลูกป่าทดแทนเป็นป่าชุมชนสำหรับให้ชุมชนได้ใช้สอย 20% ไม่ตัดโค่นทิ้ง และใช้เป็นป่าเศรษฐกิจ ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก 60% ใช้เป็นที่สำหรับรองรับชุมชนที่ผลักดันออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2

### สั่งตั้งวอร์รูมลุยยึดคืน

ในการดำเนินการรัฐบาลมอบนโยบายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมป่าไม้ กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการยึดคืนพื้นที่ปลูกสร้างสวนยางพารา และป่าล้มน้ำมันที่ปลูกรุกป่า โดยให้จัดทำโรดแมปแก้ไขปัญหานั้น ขณะเดียวกันก็ให้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้จากการขายผลผลิตยางพารา และป่าล้มน้ำมัน ที่ให้สหกรณ์ชุมชนหรือหมู่บ้าน รวมทั้ง อปท. อย่างองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งอยู่ในพื้นที่เข้าใช้ประโยชน์ โดยจะดำเนินการในเชิงรุก เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหการบุกรุกป่าอย่างยั่งยืน หลังพบว่าช่วงตั้งแต่ปี 2552-2555 ซึ่งราคายางอยู่ในระดับที่สูง มีการบุกรุกป่าปลูกยางปีละกว่า 1.4 ล้านไร่

### **"มิกซ์" ห่วงราคายาง 60 บาท**

สำหรับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงหลังประชุม ครม. กรณีเกษตรกรชาวสวนยางต้องการให้รัฐบาลรับซื้อยาง กก.ละ 80 บาทว่า ปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางคือเงินที่เป็นมาตรการช่วยเหลือของลงไปไร่ละ 1,000 บาทยังไม่ทันเวลา เพราะติดในขั้นตอนของงบประมาณ ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งรัดการเบิกจ่าย และเกษตรกรก็เข้าใจ

ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้นายอานวย ปะติเส รมช.เกษตรฯ ตั้งคณะทำงานร่วมกับตัวแทนของชาวสวนยาง ทหารเรือรายละเอียด คิดว่าหลังจากนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้น พร้อมกับเร่งรัดงบประมาณช่วยเหลือเรื่องอัตราดอกเบี้ย ที่จะปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเอกชน สหกรณ์ องค์การสวนยาง จะช่วยรับซื้อยางจากเกษตรกรได้มากขึ้น โดยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้รับซื้อยาง กก.ละ 60 บาท ซึ่งเอกชนรับปากจะให้ความร่วมมือ (อ่าน น.2 ประกอบ)

### **ลงนามเอ็มโอยูรถไฟทางคู่**

นอกจากนี้นายกฯยังเปิดเผยว่า นายหลี เค่อเจียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้ให้เกียรติประเทศไทยมาร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ในการประชุมสุดยอดผู้นำแกนนำความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 วันที่ 19-20 ธ.ค.นี้ ซึ่งรถไฟทางคู่เป็นความเร็วปานกลาง 160-180 กม./ชม.

สำหรับผลการหารือระหว่าง รมช.เกษตรฯกับตัวแทนชาวสวนยาง 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา 1.การยกเว้น พ.ร.บ.การยางฯ พ.ศ....จะรักษามูลประโยชน์และสวัสดิการชาวสวนยางรายย่อย และแรงงานกรีดยาง 2.ปรับโครงสร้างตลาดให้ยางมีราคาเดียว และเชื่อมโยงตลาดไทย มาเลเซีย อินโดฯ 3.แก้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ใช้ภายในประเทศทำถนนได้มากขึ้น 4.เรียกหรือราคา 80 บาท/กก.โดยส่วนต่างให้รัฐออกพันธบัตรระดมเงินชดเชย

► **มือบ้าย :** เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการจัดจุดชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหายางพาราที่มีราคาตกต่ำที่ริมถนนเพชรเกษม ค.ทองมั่งคด อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์



# ‘สกกย.’ ลุยแก้ยางดิ่งเหว เปิดตลาดการเงิน

**ดันส่งออก 4 แสนตันต่อปี  
ตรึง-ประจวบเคลื่อนยกดดัน**

เมื่อเช้าวันที่ 10 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากสวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยาธรรมาธิราชบุรี (บิดายางพาราไทย) จังหวัดตรังว่า นายสิงห์สยาม มุกดา  
► ต่อ : ยาง - หน้า 6

## ยาง

นายชัยวัฒน์ เสงี่ยมูญ แกนนำเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ได้เดินทางไปพบกลุ่มพลังมวลชนชาวสวนยางพาราที่นัดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะร่วมกันเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางตกต่ำอย่างสงบพร้อมแจกใบปลิว ธิเบินสีขาว สัญลักษณ์การเรียกร้องให้ประชาชนที่รับทราบข่าว

## ปล่อยข่าวแกนนำถูกจับสกัดมือ

โดยได้มีมวลชนเดินทางไปสมทบจำนวนหนึ่งโดยไม่ได้ไปเป็นหมู่คณะเหมือนตามที่ได้ประสานและแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้น ทำให้บรรยากาศเรียบเหวงโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและเจ้าหน้าที่การข่าว นอกเครื่องแบบหลายสังกัดเข้าสังเกตการณ์จำนวนมากและรายงานความเคลื่อนไหวให้ทางราชการได้รับทราบ ทั้งนี้ ได้มีการปล่อยข่าวตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ว่าแกนนำได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวไปแล้ว ขณะเดียวกันทางจังหวัดจึงได้นำประกาศ กอ.รมน.จังหวัดครั้งออกประกาศผ่านทางช่องทางต่างๆ รวมถึงการนำกฎอัยการศึกมาบังคับใช้เพื่อสกัดกั้นมวลชนไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม

## ไร้ผลยังเคลื่อนไหวทั่วเมืองตรัง

ด้านทางแกนนำการเคลื่อนไหวได้นำริบบิ้นสีขาวไปติดบริเวณหน้าบ้านพักบุคคลสำคัญในจังหวัดตรัง ทั้งจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง บ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง และคิดที่ชาดิงภาพถ่าย นางฉ้วน หลีกภัย มรดานายชวณ หลีกภัย เพื่อประกาศปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง และขอกำลังใจจากแม่ฉ้วนให้การเรียกร้องของชาวสวนยางพาราในครั้งนี้ ได้รับการแก้ไขโดยรัฐบาลด้วยการแทรกแซงราคาของพาราที่กิโลกรัมละ 80 บาท

จากนั้นแกนนำได้ขึ้นรถยนต์ซึ่งติดตั้งเครื่องขยายเสียงออกตระเวนรณรงค์ชาวสวนยางพาราให้ร่วมเคลื่อนไหวด้วยความบริสุทธิ์ ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปพบมวลชนชาวสวนยางพาราที่บริเวณสี่แยกอันดามัน จากนั้นในเวลา 18.00 น. ได้เคลื่อนขบวนไปพบกับเครือข่ายชาวสวนยางพาราที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ต่อไป

## ประจวบฯชุมนุมจี้รัฐซื้อยาง 80บ.

วันเดียวกัน เวลา 14.00 น. เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและป่าสน้ำมันจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ทยอยเดินทางไปชุมนุม ที่ริมถนนเพชรเกษมหลัก กม.ที่ 413 บ้านธรรมรัตน์ หมู่ 5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน และได้ร่วมกันติดป้ายเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหายางพาราราคาคต่ำกิโลกรัมละ 80 บาท พร้อมตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมเพื่อขอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา โดยนายจำลอง ดีทองอ่อน ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวสวนยางประจวบคีรีขันธ์เผยว่าขอเรียกร้อง 3 ข้อ 1.ขอให้รัฐบาลรับซื้อ

ยางพาราในราคา 80 บาทต่อกิโลกรัม ให้รัฐบาลออกชานาบัตรส่วนที่เกินจากราคาจริงตลาดรับซื้อ 2.ให้รัฐบาลจ่ายเงินสดเซชไว้ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ทุกคนกับผู้ปลูกสวนยางที่มีใบท.5 ถือว่าให้กับคนจนจริงๆ 3.ให้รัฐบาลออก น.ส.3. ให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิโดยเร็ว โดยได้ยื่นหนังสือให้นายวิระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขึ้นไปถึงรัฐบาลให้รับทราบความเดือดร้อนและให้เร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป

## รมช.เกษตรฯยันดันยาง 80บ.ยาก

ในส่วนของรัฐบาล นายอำนาจ ปะติเศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการพูดคุยกับแนวร่วมผู้พิทักษ์สวนยางเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่เรียกเรื่องอยากได้ราคา 80 บาทต่อกิโลกรัม ว่าเราก็อยากให้ตกลงเป็นไปได้ กำลังพยายามทำกันอยู่โดยใช้มาตรการต่างๆ อยู่ที่จะดึงให้ราคาคืนคือการให้อำนาจซื้อ ปัจจุบันให้กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาของเข้าไปซื้อยางแต่ละวันนี้ราคาน้ำมันตกลง ทำให้ราคาคืนช้า ขณะนี้กำลังคิดว่านอกจากการผลักดันราคาของพาราให้ถึง 80 บาทต่อกิโลกรัมแล้วจะมีส่วนไหนที่จะเติมเข้าไปได้อีกบ้าง จากการพูดคุย แนวร่วมผู้พิทักษ์สวนยาง ยืนยันจะไม่ยอมขมวดต่อด้านแต่อาจมีการเคลื่อนไหวขึ้นหนังสือไม่เป็นไร

ส่วนที่มีการขีดเส้นต่อรัฐบาลว่าภายในสิ้นปีนี้ราคาของต้องถึง 80 บาทต่อกิโลกรัมนั้นเห็นว่าทุกคนเข้าใจว่าขณะนี้ตลาดเป็นอย่างไรยางสังเคราะห์มีราคาถูกและยังสามารถใช้แทนยางธรรมชาติได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ หากยางธรรมชาติแพง เขาก็จะไปซื้อยางสังเคราะห์แทนแล้วตลาดจะอยู่ได้อย่างไร อีกทั้งยังได้หารือกันถึงร่างพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยที่อยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ว่าให้กระบวนการเดินต่อไปและให้ออกสภาแก้ไขเดิมที่ในการออกกฎหมาย ถ้าไม่ได้ไม่มีโครออกออก ถ้าผู้ใช้ หรือเจ้าของไม่ยอมได้ก็ไม่ว่าจะออกไปทำไม ดังนั้นเขาเห็นด้วยที่จะมาร่วมกันทำโดยการเป็นกรณีการร่วมสามารถแปรญัตติได้

## สั่งให้ตรวจ-ประเมินตลาดยาง

ผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนหน้ามีกระแสข่าวว่าจะส่งออกยางได้มากกว่านี้แต่มีการกักตุนยางเกิดขึ้น นายอำนาจกล่าวว่า ได้ประเมินเรื่องตลาดอยู่ แต่ข้อเท็จจริงคือปัจจุบันยางสังเคราะห์กำลังไหลทะลักของจริงอยู่ เป็นกลไกตลาดปกติ ส่วนจะมีการเก็บหรือซ่อนเร้นที่ไหนอย่างไรยังไม่ชัดเจนแต่ได้มีการส่งคนไปตรวจและประเมินอยู่

## สทกย.เปิดค้ายางเงิน 4 แสนต้น

นายชนะชัย เปล่งศิริวัฒน์ ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทกย.) เผยว่า นายอำนาจ ปะติเศ รมช.เกษตรฯได้สั่งการล่าสุด ให้ปรับแผนโครงการพัฒนาตลาดยางพาราของประเทศให้เป็นตลาดสำคัญในธุรกิจการค้าของพารา ระหว่างประเทศโดยเร่งด่วนเบื้องต้นมีแผนส่งออกยางไปประเทศจีนซึ่งได้ลงนามรับซื้อจากไทย 4 แสนต้น จะส่งมอบเดือนละ 2 หมื่นต้น ตามที่ตกลงราคาไว้ที่ 62 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งตลาดดังกล่าวจะดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว โดยใช้งบประมาณปี 2558 และเปิดตลาดซื้อขายยางจริงของเกษตรกรในทุกพื้นที่ด้วย เพื่อป้องกันพ่อค้ากดราคาซึ่งเดิมมีระยะเวลา 3 ปี ช่วงปี 2558-2560

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาของตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ต้องปรับแผนโครงการทั้งหมดมาดำเนินการในงบประมาณปี 2558 เพื่อให้ระบบตลาดเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างราคาที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรโดยให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรไปศึกษาและจัดทำแผน นำมาเสนอที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการยางทั้งระบบ พิจารณาในสัปดาห์หน้า

## ดันแปรรูปไข่เพิ่ม 1 ล้านตันปี'58

สำหรับโครงการแก้ไขปัญหายางพาราโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขิงประมาณ 2558-2562 เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศได้ค่อนข้างมาก โดยรมช.เกษตรฯตั้งเป้าไข่ยางในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 หรือเพิ่มอีก 5 แสนต้น จากเดิม 5 แสนต้น เป็น 1 ล้านต้น ในปีหน้า

## ยาง

เช่น ยางปูลานามฟูตซอล ลานกีฬา  
อเนกประสงค์ สนามเด็กเล่นและถนน  
ใน อบต.ทั่วประเทศ ในการเพิ่มการใช้ยาง  
ในประเทศยังมีปัญหาติดขัดเรื่องระเบียบ  
การจัดซื้อจัดจ้าง กำลังเร่งพิจารณาหา  
แนวทางแก้ไข รวมทั้งหารือกับองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอความร่วมมือ  
เป็นเครือข่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาของพารา  
ครบวงจรและสร้างความยั่งยืนในเรื่องราคา  
ยางในอนาคต

### พรบ.ยางฯเข้าสนช.สัปดาห์หน้า

ในส่วนร่าง พ.ร.บ.การยางแห่ง  
ประเทศไทย ที่จะเข้าสู่การพิจารณาสนช.  
ในสัปดาห์หน้าโดยคณะทำงานฯเห็นว่า  
มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งเกษตรกร  
ชาวสวนยางโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย  
คนกรีดยาง ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาง  
เข้ามาเป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ  
พิจารณาร่างเพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการและ  
ผลประโยชน์ต่างๆ จะเป็นกฎหมายที่ดีที่สุด  
จะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร  
ชาวสวนยาง

### อัตรากำลังรัฐแก้ปัญหาล้มเหลว

ด้าน นายถาวร วรณกุล กรรมการ  
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  
(ชส.ยท.) กล่าวว่าจากปัญหาราคายางพารา  
ที่ในขณะนี้ราคาน้ำยางสดตกลงมาอยู่ที่  
กิโลกรัมละ 37 บาท ส่วนยางแผ่นดิบ  
กิโลกรัมละ 41 บาท ประกอบกับสภาวะ  
ฝนตกในพื้นที่ได้ส่งผลกระทบต่อทำให้ขณะนี้  
เกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งภาคได้อยู่ใน  
สภาวะขาดรายได้อย่างหนัก ไม่มีเงินมาเป็น  
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันและ  
ต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินหนึ่งเพื่อ  
นำไปชำระหนี้ที่ติดค้างอยู่กับสถาบันการ  
เงินอีกแห่ง หากยังอยู่ในสภาวะเช่นนี้  
นับว่า นำเป็นห่วงอย่างยิ่ง ถึงวันนี้ทีสุจน์  
ให้เห็นแล้วว่าองค์กรและบุคคลต่างๆ

ที่รัฐตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสวนยางพารา  
อย่างเป็นระบบด้วยประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิง  
ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือวางแผนไปสู่ความ  
ยั่งยืนได้จริง

### แนะดึงงบสกย.ตั้งโรงผลิตยางรถ

นายถาวร กล่าวอีกว่า การแก้  
ปัญหาเร่งด่วน คือรัฐต้องดึงเงินงบ  
ประมาณจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์  
การทำสวนยางหรือ สกย.ซึ่งเป็นเงินที่ได้  
จากภาษีส่งออกยางพาราซึ่งเก็บจากเกษตรกร  
หรือเงิน Cess ซึ่งจนถึงขณะนี้ เงินที่ สกย.  
ฝากแบงก์เพื่อกินดอกเบี้ยไว้มีกว่า 30,000  
ล้านบาท โดยนำเงินส่วนนี้มาจัดตั้งโรงงาน  
ผลิตยางรถยนต์และวัสดุสำหรับลาดพื้น  
ผิวถนน เป็นโครงการที่สามารถทำได้  
ทันทีและยังเป็นไปตามนโยบายการพัฒนา  
ยางพาราที่รัฐบาลวางไว้

“เราสามารถลงทุนได้เอง แต่หาก  
จนถึงขณะนี้แล้วเรายังรอให้ประเทศอื่น  
มาลงทุนตั้งโรงงานแล้วให้เกษตรกร  
นำวัตถุดิบไปขาย เราก็จะพบปัญหาเดิมๆ  
อีก ประเทศเราสามารถลงทุนตั้งโรงงาน  
ได้เองแต่ทำไม ไม่ทำ เรามีสหวิทยาลัย  
ที่สอนนักศึกษาเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์  
ยางพาราทั้งระบบ พวกเขาเรียนจบ  
แล้วไปทำงานที่ไหน ทำงานอะไร รับใช้  
ใคร ปัญหาเรื่องยางยังมีส่วนที่จะต้อง  
แก้ไขอีกมาก หากไม่แก้ทั้งโครงสร้างก็  
จะยังมีปัญหาเรื่องราคาแบบนี้เรื่อยๆ

คนที่ลำบากและได้รับผลกระทบมาก  
ที่สุดทุกยุคทุกสมัยก็คือเกษตรกร”  
นายถาวร ช้

### ‘มาร์ค’ให้รัฐแปรรูปยางในสต็อก

ด้าน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาราคา  
ยางพาราคงค่าจนชาวสวนยางออกมา  
เรียกร้องให้รัฐบาลพยุราคายางกิโลกรัม  
ละ 80 บาท ว่าอยากให้รัฐบาลทบทวน  
ข้อเสนอที่เป็นประเด็นหลักๆ เพราะยังไม่  
ชัดเจน เช่น การจะให้ราคายางพาราขั้น  
ต้องประกาศให้ชัดว่ายางที่อยู่ในสต็อก  
ขณะนี้ต้องทำอะไร เคยเสนอว่า  
รัฐบาลต้องประกาศว่า จะไม่มีการขาย  
แต่จะเอามาใช้ทำถนนหรือจะทำลาน  
กีฬาหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ถ้า  
ทำตรงนี้ อย่างจริงจังจะสามารถดึง  
ยางออกจากกระบวนได้มากอีกทั้งต้อง  
ไม่แทรกแซงราคายาง เพราะความ  
สำเร็จในการผลักดันราคายางในอดีต  
ไม่ได้ใช้โครงการแทรกแซงเท่ากับการ  
บริหารเรื่องของตลาด เพราะเราเป็น  
หนึ่งใน 3-4 ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก  
ที่ทำได้ ถ้ามีความชัดเจนเรื่องยุทธศาสตร์  
อย่างน้อยที่สุด สัญญาที่ส่งมายัง  
ตลาดต้องดีขึ้นซึ่งยังมีความสับสนเหมือน  
รัฐบาลก็ยังขายสต็อกเก่าและยังพูดวน  
เวียนเกี่ยวกับเรื่องการนำเงินไปซื้อจึง  
ทำให้ราคายางขยับยาก

## พังงาหนุนพัฒนาองค์ความรู้ เชื่อมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร

นางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3 เรื่อง ปศุสัตว์ โอกาสของเกษตรกรพังงา ที่โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา

โดยมีนายประทีป สุชาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์ จ.พังงา นายธีรพงศ์ ดันติเพชรภรณ์ ประธานสภาเกษตรกร จ.พังงา ผู้แทนสถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 100 คน เข้าร่วม

โดยจัดให้มีกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง สถานการณ์ด้านปศุสัตว์ของไทย และจังหวัดพังงา โดย นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดพังงา และ

เรื่อง ประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายธนสร คู่ประเสริฐ กลุ่มร่วมสร้างร่วมพัฒนา เพื่อพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ จัดเสวนา ปศุสัตว์เรื่อง โอกาสของเกษตรกรพังงา โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ ปศุสัตว์ ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา และชมรมผู้เลี้ยงแพะกับชมรมผู้เลี้ยงโค จ.พังงา

นางอำพันกล่าวว่า เศรษฐกิจของ จ.พังงา มาจากภาคเกษตรกรรมเป็นสำคัญ ดังนั้นการได้ปรับแผนการผลิตให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร นอกจากเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

# พาณิชย์ปรับแผน สร้างความเข้าใจ ปลูกพืชเศรษฐกิจ

กรมการค้าต่างประเทศ ปรับแผนสร้างความรู้ และเข้าใจพืชเศรษฐกิจ ข้าว และมันสำปะหลัง แก่ผู้ปลูก-ผู้ผลิตสินค้าแปรรูป แก้ไขปัญหา สินค้าล้นตลาด

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้า ต่างประเทศ กล่าว ว่า ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งให้กรมการค้าต่างประเทศปรับแนวทาง และยุทธศาสตร์การดูแลสินค้าเกษตรเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ในเชิงลึกให้กับเกษตรกร ผู้ปลูก ผู้ผลิตสินค้าในการแปรรูป หรือกลุ่มที่นำ ไข่ไปในเชิงอุตสาหกรรมและไปใช้ทดแทนด้าน พลังงานต่างๆให้มากขึ้น ดังนั้นในปีงบประมาณ 2558 กรมการค้าต่างประเทศจะ เร่งสร้างความรู้ และความเข้าใจในเชิงลึกทุกขั้นตอนการดูแล สินค้าพืชเศรษฐกิจให้มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกร ได้ ปรับตัวได้ทันตามตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง กรม การค้าต่างประเทศจะเห็นหน้าจัดสัมมนาให้ ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนกลางและภูมิภาค

จากการที่ได้ร่วม ประเมินกับสมาคมการค้า มันสำปะหลังไทยเห็นว่า สถานการณ์ราคาหัวมัน สดของไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 2.30 บาท เชื่อว่าแนวโน้มราคามีทิศทางจะสูงขึ้น เพราะปริมาณการผลิตไม่เพียงพอกับความ ต้องการ โดยทั้งโรงแป้ง สถานมัน ยังต้องการซื้อ หัวมันจากชาวไร่เพิ่มขึ้น แม้ไตรมาสแรกปีหน้า ผลผลิตออกสู่ตลาดสูงอาจทำให้ราคาผันผวน แต่โดยรวมราคาเฉลี่ยไม่น่าต่ำกว่ากิโลกรัมละ 2.30 บาท เนื่องจากไม่มีสต็อกมันสำปะหลัง ของรัฐทำให้แนวโน้มราคาไม่อาจจะตกต่ำมากนัก

นอกจากนี้ มีการคาดการณ์จากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยการผลิตและการค้ามัน สำปะหลัง ฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 ไทยจะมี ผลผลิตมันสำปะหลังรวม 31.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 3% จากพื้นที่ปลูกรวม 8.8 ล้านไร่ มี ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3.5 ตัน สำหรับผลิตภาค มันเส้นและมันอัดเม็ด ปริมาณส่งออกรวม 15.75 ล้านตัน ใช้ในประเทศ 1.13 ล้านตัน รวม 16.88 ล้านตัน ตลาดสำคัญคือจีน คาดจะส่งออก 7.7 ล้านตัน เป็นปริมาณส่งออกสูงสุดเป็นประวัติ การณ์ ส่วนแป้งมัน ส่งออก 14.5 ล้านตัน ใช้ใน ประเทศ 5.95 ล้านตัน รวม 20.5 ล้านตัน ตลาด ส่งออกสำคัญ คือจีน ปริมาณ 1.57 ล้านตัน

สืบเนื่องจากปัญหาความยากจน ไม่มีเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ และมีพื้นที่ระบบกักเก็บน้ำทุกครัวเรือนของชาวบ้านกว่าร้อยละ ๗๐ เมือง จ.ภูเก็ต โดยชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้กว่าร้อยละ 70 มาจากต่างถิ่น ในชุมชนจึงมีความหลากหลายในด้านอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปหรืออาชีพค้าขาย เช่น แลคั๊กบ้านแขก แลคั๊กส้มตำ ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ และจากปัญหาของความยากจนและมีพื้นที่ของแหล่งชุมชนแห่งนี้เอง จึงทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจในภาคประมง ภูเก็ต ภูเก็ต เกิดขึ้น ภายใต้ความมุ่งหวังในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน

คุณภาวิตรี คุณสุวรรณี ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนียนวิภา และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ฯ แห่งนี้กล่าวว่า เดิมทีอาชีพเป็นได้เรื่อยและเป็นผู้โชติช่วงโชติ 7 ของชุมชนภาคเกษตร จากการที่ได้ไปเยี่ยมเยือนเพื่อขอความช่วยเหลือของชุมชน ทำให้ผู้โชติช่วงโชติได้รู้ว่าชุมชนมีฐานะยากจน ไม่มีเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งวิกฤตก็คือลูกบ้านเป็นหนี้การแบกบ้าน



## 15 สหกรณ์เครดิตยูเนียนฯ ภูเก็ต ใช้หลักสหกรณ์ แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 'กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดภัยสืบ ประังพร้อมสวัสดิการ'



เงินแบกฝาก จึงรวมกันเพื่อช่วยเหลือหาแนวร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการศึกษาและหาแนวทางเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้คือสหกรณ์เครดิตยูเนียนวิภา ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้านจึงเกิด หรือเป็นการระดมทุนให้คนผู้ที่ยังเดือดร้อน และเป็นภาระสร้างฝืดในการออมให้กับคนในชุมชน เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ส่งมอบกู้ยืมไปลงทุนหรือชำระหนี้เงินฝากในระบบในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ จึงตั้งเป็นวิภาขึ้นเพื่อให้ตามส่วนร่วมกับเพื่อน มีสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกได้ จากนั้นคุณภาวิตรี จึงได้มีการเดินทางไปศึกษารายละเอียดการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ฯ

ประเภทต่างๆ เช่น นิคมฯ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมง หรือกลุ่มบริการต่างๆ ฯลฯ จนสรุปได้ว่ารูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนควรจะเป็นในรูปแบบของเครดิตยูเนียน เพราะไม่จำกัดในเรื่องสาขาอาชีพของสมาชิก

15 กุมภาพันธ์ เริ่มจัดตั้งและรับสมัครสมาชิกครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2540 ตอนนั้นมีสมาชิกแรกเริ่มเพียง 40 ราย สหกรณ์ฯ ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเต็มตัวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2540 ก่อตั้งมาได้ประมาณ 6 ปี ก็ทำการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ หลังจากการก่อตั้งสหกรณ์มาได้ ใช้เวลาไม่นาน สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งได้ก็คือคุณภาพชีวิตของสมาชิกเป็นสมาชิกด้วยฯ ที่ขึ้น เงินฝากระบบวิภาทำให้สามารถเข้าถึงทั้งเงินทั้งดอกเบี้ย และช่วยให้สมาชิกหลุดพ้นจากหนี้การแบกบ้านได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

คุณภาวิตรี บอกว่า ตอนก่อตั้งสหกรณ์ใหม่ๆ ก็เดินไปทวงสมาชิกด้วยตนเอง โดยการศึกษาคณะที่รู้จักและไว้วางใจก่อน จากนั้นก็เริ่มต้นด้วยการแนะนำให้สมาชิกรู้จักการออม โดยเริ่มจากออมจากน้อยๆ วันละ 10 บาท หรือถ้าไม่ไหวก็ให้ออมวันละ 3 บาท หรือ 7 บาท ก็ได้ เป็นการฝึกวินัยในการออมให้กับสมาชิก นอกจากนี้ก็จะสอนให้สมาชิกทำบัญชีครัวเรือน รู้จักบันทึกรายรับ-





## ชาวนาชยันนาลำบาก'กู้เงิน' ซื้อน้ำมันสูบน้ำเลี้ยงต้นข้าว

ชาวนาพื้นที่ ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชยันนท แจ้งว่า นาข้าวเริ่มได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง โดยน้ำในคลองเขาแก้ว ซึ่งเป็นลำคลองสาธารณะทอดผ่านทุ่งเชียงรากกว่า 30,000 ไร่ น้ำเริ่มแห้งขอดคลอง ซึ่งเกิดจากสภาพความแห้งแล้งตามฤดูกาล โดยก่อนหน้านี้ทางราชการได้ประกาศขอความร่วมมือจากเกษตรกรในการงดการปลูกข้าวนาปรัง โดยให้เหตุผลถึงปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้มีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้กับการเพาะปลูกได้ โดยกรมชลประทานได้หยุดส่งน้ำเข้าระบบเพื่อการเพาะปลูกแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา

จากการตรวจสอบพบว่าเกษตรกรบางส่วนที่ยังทำนาปรังต่อเนื่อง โดยสูบน้ำจากลำคลองเพื่อไถหว่านมีมากกว่า 20 ราย ที่แย่งกันสูบน้ำในลำคลองสายเดียวกัน จนน้ำในลำคลองเขาแก้วเริ่มไม่มีเพียงพอ ทำให้ชาวนาเริ่มหันไปสูบน้ำบาดาลขึ้นมาเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังเติบโตแทน หลายรายต้องไปขอกู้เงินจากนายทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาท/เดือน เพื่อนำมาซื้อน้ำมันสูบน้ำบาดาลเข้านา ซึ่งจะสิ้นเปลืองมากกว่าการสูบน้ำจากคลองเพราะระดับน้ำบาดาลมีความลึกมากกว่า 15 เมตร ทำให้ต้นทุนสูบน้ำบาดาลตกไร่ละกว่า 1,000 บาท ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่จะขาดทุน เพราะถ้าหากน้ำบาดาลเริ่มขาดสูบน้ำไม่ขึ้น ชาวนาเองก็ต้องยอมรับสภาพจำเป็นต้องทิ้งนาข้าวให้ยืนต้นตายในที่สุด